

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /CT-UBND

Hải Dương, ngày 01 tháng 9 năm 2020

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

**ĐẾN** Số: 7366.....  
Ngày: 03/9/2020  
Chuyên: BGD  
Lưu hồ sơ số: VP

**CHỈ THỊ**

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về  
tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và đạt được những kết quả quan trọng; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từng bước đi vào nền nếp; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác tín ngưỡng, tôn giáo được nâng lên. Hoạt động của các tôn giáo nhìn chung ổn định, cơ bản tuân thủ pháp luật, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo còn một số hạn chế, một số địa phương chưa làm hết trách nhiệm, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm; công tác thông tin, báo cáo tình hình một số vụ việc chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có lúc chưa chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên; có nơi còn buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo không theo đúng Hiến chương, điều lệ của tôn giáo, vi phạm luật pháp vẫn còn; việc xây dựng công trình tôn giáo, công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo, hiến tặng, chuyển nhượng đất đai sai quy định chưa giảm; hoạt động của một số hiện tượng tôn giáo mới, việc lợi dụng tôn giáo hoạt động mê tín dị đoan còn tiềm ẩn phức tạp.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và nhân dân.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định của pháp luật; các cấp, các ngành chủ động trong công tác phối hợp, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật; bảo đảm đáp ứng nhu cầu

chính đáng, bình đẳng các tôn giáo; các vụ việc phát sinh về tôn giáo hoặc liên quan đến tôn giáo phải được phát hiện và xử lý ngay từ cơ sở, không để “tạo sự đã rồi” hoặc xảy ra điểm nóng, phức tạp về tôn giáo. Những vụ việc về tôn giáo có liên quan đến an ninh quốc gia và những vấn đề phức tạp phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

3. Những vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được xử lý theo quy định của pháp luật và theo Quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ban hành theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh.

4. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Sở Nội vụ: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo thẩm quyền và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh có liên quan đến tôn giáo; định kỳ gặp gỡ, hướng dẫn người đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; chuẩn bị nội dung giúp UBND tỉnh tổ chức các hội nghị đánh giá việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu quản lý cơ sở tôn giáo, nhân sự của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, chú ý đến đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo hợp pháp theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất đai tôn giáo; phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

- Sở Xây dựng: phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc xây dựng, sửa chữa công trình tôn giáo; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện sau cấp phép; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong việc xây dựng, sửa chữa các công trình tín

ngưỡng, tôn giáo để phối hợp với các ngành của tỉnh và các địa phương ngăn chặn, xử lý.

- Công An tỉnh: nắm chắc tình hình, đấu tranh phòng, chống những phần tử xấu, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, xuyên tạc, kích động ảnh hưởng đến chính trị - xã hội. Tham gia xây dựng lực lượng nòng cốt trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành; vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng có đồng bào tôn giáo. Phối hợp với các ngành chức năng liên quan trong việc theo dõi, quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và tham gia xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh trong tôn giáo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hướng dẫn và kiểm tra việc cư trú tại các cơ sở tôn giáo theo quy định của Luật cư trú.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất, tăng cường quản lý văn hóa, hoạt động văn hóa có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo thẩm quyền; thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân thông suốt việc quản lý, sử dụng, cải tạo, nâng cấp các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh theo quy định của Luật di sản, văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: hướng dẫn, quản lý việc mở các loại trường lớp do các tổ chức tôn giáo bảo trợ hoặc đứng tên theo Luật Giáo dục. Quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả đối với các cơ sở giáo dục có nguồn gốc liên quan đến tôn giáo.

- Sở Thông tin và Truyền thông: định hướng nội dung tuyên truyền, đấu tranh phê phán, bác bỏ các luận điệu vu cáo, xuyên tạc, thông tin sai lệch về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đối nội, đối ngoại về những thành tựu trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước ta; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc xuất bản, in ấn, xuất khẩu, nhập khẩu các kinh sách, các văn hóa phẩm tôn giáo và hoạt động tôn giáo liên quan đến thông tin, truyền thông, mạng internet thuộc thẩm quyền quản lý.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế: hướng dẫn, kiểm tra và quản lý tốt việc tổ chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tham gia công tác từ thiện xã hội và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra tỉnh: phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tham mưu xử lý các vụ khiếu kiện liên quan đến tôn giáo, ngăn ngừa phát sinh điểm nóng.

- Nhiệm vụ của UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; quản lý hoạt động tôn giáo theo danh mục thông báo; các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp; việc giảng đạo ngoài địa bàn

phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trực thuộc trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố, việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo... theo quy định của pháp luật.

Định kỳ gặp gỡ đối thoại với những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn; rà soát, phân công, bố trí cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo là những người có năng lực, bản lĩnh chính trị, chú ý những cán bộ, công chức đã qua các lớp đào tạo chuyên ngành công tác tôn giáo; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tôn giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo cấp huyện và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định; quản lý các hoạt động tôn giáo theo thẩm quyền như: Tiếp nhận đăng ký hoạt động tín ngưỡng; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; thông báo danh mục hoạt động tôn giáo; đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng và tổ chức tôn giáo trong phạm vi quản lý.

#### 5. Chế độ báo cáo:

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và hằng năm và báo cáo đột xuất khi có vụ việc phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Thời gian gửi báo cáo định kỳ: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn báo cáo tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo với UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo với UBND tỉnh (*qua Sở Nội vụ*), Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ; việc báo cáo thực hiện theo tháng (*trước ngày 20 hàng tháng*), quý (*trước ngày 20 tháng cuối quý*), năm (*trước ngày 15 tháng 12 hàng năm*).

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. /*flm*

#### Nơi nhận:

- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.NC



Nguyễn Dương Thái